

Source : ประชาชาติธุรกิจ

Date : 23 ก.พ. 2560 Page : 5

No: 60069579

# GGC ลุ้นรัฐแก้ พ.ร.บ. อ้อยฯ

## เปิดทางวัตถุดิบเกษตรผลิตกรดแลกติก

โครงการไบโอบีโอมเพล็กซ์ ของ บ.โกลบอลกรีนฯ สะดุด พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ลุ้นรัฐแก้เงื่อนไขให้น้ำอ้อยไปผลิตอย่างอื่นที่นอกเหนือจากน้ำตาลทรายให้เสร็จในปีนี้ หวังเดินหน้าสร้างโปรเจกต์ผลิตกรดแลกติก ต่อยอดจนถึงทำโรงไฟฟ้า และโรงงานไบโอฟอสฟอริกตามนโยบายบริษัทแม่ที่ให้เป็นแกนนำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายจิรวัดน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตามที่บริษัทมีแผนลงทุนในโครงการไบโอบีโอมเพล็กซ์ร่วมกับพันธมิตรอย่างบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยในเฟสแรกคาดว่าจะต่อยอดจากโรงงานหีบอ้อยที่มีอยู่เดิม ทำโรงงานผลิตกรดแลกติกก่อน หลังจากนั้นในเฟสที่ 2 จะใช้ประโยชน์จากแรงดันไอน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในโรงงานเอง หากมีปริมาณเหลืออาจจะขายไฟฟ้าเข้าระบบด้วย แต่ขณะนี้ติดเงื่อนไขของพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 ที่กำหนดไว้ว่าในช่วงฤดูการหีบอ้อย ถูกกำหนดให้นำน้ำอ้อยไปผลิตเป็นน้ำตาลทรายเท่านั้น ฉะนั้นจึงต้องการ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) แก้ไขกฎหมายให้สามารถนำน้ำอ้อยไปทำประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากน้ำตาล และ 2) ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรจะเป็นอย่างไร ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐแก้ไขในประเด็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อที่จะได้วางแผนการลงทุนที่ชัดเจนต่อไป

สำหรับความคืบหน้าโครงการไบโอบีโอมเพล็กซ์ที่จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรม และจัดทำแบบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ไปพร้อมกันด้วย หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ดในช่วงปลายปีเพื่อขออนุมัติการลงทุนต่อไป ส่วนในระยะที่ 2 จะเกิดขึ้นหลังจากในเฟสแรกได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคาดว่าโครงการไบโอบีโอมเพล็กซ์ทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4-5 ปีต่อจากนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่จะลงทุนขยายในแต่ละเฟสนั้นยังต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ



**ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์** - บริษัท โกลบอลกรีน เคมีคอล เป็นบริษัทในเครือพีทีที โกลบอล เคมีคอล ที่ต้องการให้เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเมทิล เอสเตอร์รายใหญ่ และเตรียมลงทุนในโปรเจกต์ไบโอคอมเพล็กซ์ที่ จ.นครสวรรค์ ที่มีโรงงานผลิตกรดแลกติกไปจนถึงไบโอพลาสติกเกิดขึ้นในอนาคต

ที่เหมาะสมด้วย คือ 1) สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เหมาะสม คือที่ระดับ 70-80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จะทำให้ธุรกิจไบโอชีวภาพสามารถแข่งขันได้ 2) ความชัดเจนจากนโยบายรัฐบาล เช่นอาจจะกำหนดให้ใช้ไบโอพลาสติกที่ร้อยละ 10-15 และ 3) ความต้องการใช้ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ

“การลงทุนครั้งนี้ใช้เงินลงทุนสูง ประเด็นทางกฎหมายมองว่าเป็นความเสี่ยง ฉะนั้นภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการแก้ไขกฎหมายใหม่ ซึ่งเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้วว่า พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันควรแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่วนในกรณีที่มีการแก้ไข กม.ลำช้านั้นก็มีแผนรองรับ โดยอาจจะร่นขั้นตอนการเตรียมการในส่วนอื่น ๆ ของบริษัท คู่ขนานกันไปได้”

นายจิรวุฒิกล่าวว่าเพิ่มเติมว่า สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ และมูลค่าการลงทุนยังอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม ในเบื้องต้นอาจจะอยู่ที่ 50 : 50 และอาจจะเปิดให้เอกชนที่มีความสนใจในธุรกิจไบโอเข้ามาร่วมลงทุนด้วยในอนาคต ทั้งนี้การนำบริษัทโกลบอลกรีนฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ยังคงแผนเดิมคือจะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในช่วงปีนี้ ซึ่งในช่วง 1-2 ปีแรกของโกลบอลกรีนฯ จะยังไม่มีการลงทุนในโครงการใหญ่ และจะมาลงทุนใหญ่ในโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ ภายในปี 2562

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบริษัท โกลบอลกรีน เคมีคอล จำกัด (มหาชน) นั้น อยู่ในเครือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ที่จะเป็นแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Flagship Company) โดยได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดเข้าซื้อขายในเร็ว ๆ นี้

สำหรับบริษัท GGC เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเมทิลเอสเตอร์รายใหญ่ของประเทศ และผลิตฟัตตี้แอลกอฮอล์ (Fatty Alcohol -FA) เพียงรายเดียวของประเทศ และยังมีแผนงานในอนาคตที่จะขยายโรงงานผลิตเมทิลเอสเตอร์แห่งที่ 2 (Methyl Ester Plant 2) และโครงการ Palm Kernel Oil Extraction เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในประเทศ และลดการนำเข้าด้านเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ จากต่างประเทศด้วย